



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร.๐๒-๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/พิเศษ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรียน ผอ.สพป. ผอ.สปต. อสช. ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สปข.๑-๘

ตามคำสั่ง กปส. ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. ได้สรุปประเด็น การประชาสัมพันธ์จากการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย โดยในการนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการมายังคณะกรรมการศูนย์ฯ ตามแบบรายงาน ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อจะได้นำเข้าในการประชุม ครม. ในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และในการประชุม กกก. IOC

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

นางสาวพรรณี ตั้งใจสถาปัตยกรรม

กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC.)
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารประเด็น ส่วนปฏิบัติการ และบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ประจำวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม

ลำดับที่	ประเด็น	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑.	แก้ไขปัญหาอุทกภัย	<p>๑. หน่วยงาน กปส.ติดตามข่าวการเตรียมการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕</p> <p>๒. หน่วยงาน กปส. สัมภาษณ์ผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล กรณีเป็นผู้ประสบอุทกภัย</p> <p>๓. ติดตามข่าวการดำเนินการขุดลอกคูคลอง และโครงการของรัฐบาลที่สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยทุกเขตส่งข่าวอย่างน้อย ๑ ข่าว ต่อสัปดาห์</p>
๒.	มูลนิธิอุทกพัฒนา	<p>- หน่วยงาน กปส. ติดตามความคืบหน้าของมูลนิธิอุทกพัฒนา รวมทั้งสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทกพัฒนา หรือ ดร.รอยล จิตรดอน</p>
๓.	ภัยแล้ง	<p>๑. ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา (ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th) นำเสนอให้ประชาชนทราบเพื่อเตรียมการป้องกันต่อไป</p> <p>๒. รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนเนื่องจากอากาศร้อน และประชาสัมพันธ์การออกมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข</p>

๔.	นโยบายพักหนี้เกษตรกร	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงาน กปส. ขยายผลการปรับปรุงโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
๕.	การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงาน กปส. ติดตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายและได้รับผลกระทบ ๔ กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามการดำเนินการคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (ปคอบ.)
๖.	ขยายผลการเยือนประเทศจีนของ นายกรัฐมนตรี	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงาน กปส. สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ติดตามความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจ ไทย-จีน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โครงการรถไฟความเร็วสูง นโยบายด้านพลังงาน ไอที โครงการที่จะสร้างพลังงานทดแทน และการพัฒนาสินค้า โอท็อปของไทย เป็นต้น
๗.	การเป็นเจ้าภาพประชุมร่วม กมธ. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและแปซิฟิก	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงาน กปส. และ สปข.๓ สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม กมธ. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและแปซิฟิก
๘.	ยาเสพติด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงาน กปส. ติดตามการนำเสนอโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดของภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ปัญหา ยาเสพติดของรัฐบาล ๒. สัมภาษณ์ตำรวจ หรือ ป.ป.ส. เกี่ยวกับผลการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ และติดตามข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเปิดเผยได้ และเป็นประโยชน์ต่อ

		<p>ประชาชน</p> <p>๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</p>
๙.	ประชาคมอาเซียน	<p>- หน่วยงาน กปส. เสนอข่าวเน้นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยให้ สปข.๑ - ๘ รายงานโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การแลกเปลี่ยนแรงงาน และการพัฒนาความก้าวหน้าในภูมิภาคอาเซียน</p>
๑๐.	การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs	<p>- มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิภาพการผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ (เว็บไซต์: www.thaigov.go.th)</p>
๑๑.	วันคล้ายวันก่อตั้ง กปส. ครบรอบ ๗๙ ปี	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ผลงานของ กปส. โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. สัมภาษณ์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการคัดเลือก และพิจารณาแล้ว จำนวน ๙ ราย</p>

หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นข่าวตามนโยบายประจำวัน ที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

มาให้ทาง IOC ส่วนกลาง ทาง E-Mail: ioc_prd@hotmail.com **ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕**